

2 - 5 กรกฎาคม 2558 หน้า 3 (1)

ส่งออกยางสถานการณ์พลิกกลับ ชีพพลายเริ่มน้อยกว่าคิมานด์-จับตาหนี้กรีซชี้ชะตา



จับตา - การแก้ไขปัญหานี้กรีซกับ 3 สถาบันการเงินขณะนี้ชี้ชะตาว่าปัญหาจะจบสิ้นหรือลุกลาม ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจโลก รวมทั้งราคาน้ำมันดิบที่เป็นคู่แข่งอย่างธรรมชาติด้วย

ผู้ส่งออกยางใหญ่ชี้ราคายางเริ่มขยับ เหตุความต้องการใช้กับผลผลิตพลิก ล็อกกลับมาสู่สีกันมากขึ้น จากที่คาดผลผลิตมากเกินความต้องการ ระบุครึ่งปีหลังนี้จะดีขึ้น ด้าน สกย.มั่นใจแผนโค่นยางเพื่อควบคุมปริมาณผลผลิตปี 2564 กว่า 2.8 ล้านไร่เข้าเป้าแน่ ผลผลิตไทยจะหายไปถึง 1 ล้านตัน จับตาการแก้ปัญหาหนี้กรีซตัวชี้ชะตาราคายาง

ดร.หลักชัย กิตติพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยอ้อยยางพารา จำกัด (มหาชน) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่าจากการที่มูลค่ายางพาราส่งออกในเดือน ม.ค.-เม.ย. 2558 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาถึง 34.1% เนื่องจากราคายางลดลงตลอดในช่วงต้นปี 2557-เม.ย. 2558 แต่สถานการณ์ราคายางในครึ่งปีหลังนี้น่าจะกระเตื้องขึ้น เพราะในเดือน พ.ค.ศกนี้ เป็นต้นมา ราคายางเริ่มขยับตัวไปในทาง

บวก ผู้ซื้อยางใหญ่เริ่มซื้อยางเข้าเก็บสต็อกที่ลดลงค่อนข้างมาก ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากปริมาณการผลิตยางและความต้องการยางของโลกสิ้นปี 2557 ใกล้เคียงกันมาก จากเดิมที่คาดกันว่าจะล้มความต้องการมากพอปรกับเกษตรกรเลิกกรีดยางจำนวนมากขึ้น รวมทั้งการโค่นยางที่ปลูกสุกป่าและไปปลูกพืชอื่น ๆ เศรษฐกิจโลกเริ่มดีขึ้น ทำให้ราคายางเริ่มกระเตื้องขึ้น

ขณะที่ นายประสิทธิ์ หนิมดีเสิน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยว่า สกย. ประสบผลสำเร็จในการดำเนินโครงการควบคุมปริมาณการผลิตยางพาราตามนโยบายของรัฐบาล โดยขณะนี้มิเกษตรกรขอเข้าร่วมโครงการเพื่อโค่นยางเก่าที่ให้ผลผลิตต่ำ แล้วกว่า 457,000 ไร่ คาดว่าสิ้นเดือน ก.ย. 2558 ซึ่งถือเป็นปีแรกของโครงการน่าจะมิเกษตรกรเข้าร่วมมากกว่า

500,000 ไร่ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณปีละ 400,000 ไร่ หรือประมาณ 2.8 ล้านไร่ ตลอดระยะเวลาของโครงการคือ 7 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2564

ทั้งนี้ สกย.มั่นใจว่า หลังจากสิ้นสุดโครงการควบคุมปริมาณการผลิตยางพาราในปี 2564 จะมีสวนยางเข้าร่วมโครงการมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้คือ 2.8 ล้านไร่ และเมื่อรวมกับสวนยางที่รัฐบาลจะตามทวงคืนจากนายทุนบุกรุกพื้นที่ป่าอีกประมาณ 1.2 ล้านไร่ ดังกล่าวแล้วนั้น จะทำให้พื้นที่สวนยางที่เปิดกรีดยางไปไม่น้อยกว่า 4 ล้านไร่ หรือมิปริมาณยางหายไปจากตลาดมากกว่า 1 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้ราคายางในอนาคตมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างแน่นอน

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ก่อนหน้านั้น องค์การศึกษายางระหว่างประเทศ (IRSG) เปิดเผยปริมาณผลผลิตและการใช้ยางธรรมชาติของโลกในปี 2557



2 - 5 กรกฎาคม 2558 หน้า 3 (2)

ที่ผ่านมา มีปริมาณผลผลิต 11.696 ล้านตัน ปริมาณการใช้ 11.926 ล้านตัน เทียบกับปี 2556 ผลผลิต 12.041 ล้านตัน การใช้ 11.397 ล้านตัน ความต้องการใช้ที่มากกว่าผลผลิตจึงเริ่มดึงราคาอย่างแผ่นรมคว้นขึ้น 3 ให้สูงขึ้นเป็น กก.ละ 56.30 บาท จากการประมูลซื้อขายผ่านตลาดกลางยางหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2558 ที่ผ่านมา เทียบกับราคาต่ำสุดช่วงเดือน ต.ค. 2557 ที่ กก.ละ 48.25 บาท

นอกจากนี้ IRSG คาดการณ์ว่า ปริมาณผลผลิตยางปี 2558 ทั่วโลกจะมี 12.071 ล้านตัน ความต้องการใช้ 12.364 ล้านตัน สต็อกปลายปี 2558 จะลดลงเหลือ 2.39 ล้านตัน และในปี 2559 ผลผลิต 12.443 ล้านตัน ความต้องการ 12.766 ล้านตัน สต็อกปลายปี 2559 จะลดลงเหลือ 2.067 ล้านตัน ซึ่งลดลงมากเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีสต็อกปลายปีสูงถึง 2.915 ล้านตัน ทำให้ผู้นำเข้าญี่ปุ่นและจีนเร่งนำเข้าอย่างมากขึ้นในช่วงต้นเดือน มิ.ย.ศกนี้

ทางด้านราคาน้ำมันดิบที่ยับยั้งตัวสูงขึ้นในขณะนี้ เป็น 60-65 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และค่อนข้างมีเสถียรภาพ เทียบจากช่วงต้นปีราคา 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ทำให้ต้นทุนถลุงมืออย่างสังเคราะห์คู่แข่งถลุงมืออย่างธรรมชาติมีต้นทุนสูงขึ้น ดังนั้นหากมีการแก้ไขปัญหานี้กรีซได้ อาจส่งผลให้เศรษฐกิจโลกดีขึ้น รวมทั้งราคาน้ำมันอาจยับสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะทำให้ราคาอย่างธรรมชาติยับตัวเพิ่มขึ้นได้

2 - 4 กรกฎาคม 2558 หน้า 1, 15 (1)

‘พืชภัยแล้ง’ ฤดูผลผลิตขยับทุบส่งออก สศก.แนะเก็บแวนต์น้ำ 1-2% ผู้ใช้คนสุดท้าย

วิกฤติภัยแล้งกระทบหนัก สศก.คาดการณ์ สินค้าเกษตรหลักทั้ง ยาง ปาล์ม ทุเรียน เงาะ ลำไย มังคุด ผลผลิตขยับวันหน้าจับตา กระทบส่งออก แต่คาดหวังราคาดีสวนทาง “เลอศักดิ์” เลขาฯ สศก.ขง ไอเดียคลังเรียกเก็บภาษีแวนต์น้ำ 3 ประเภทเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย ผลักภาระผู้ใช้คนสุดท้ายต้องจ่าย นักวิชาการจีแรงรณรงค์ ประหยัดใช้น้ำ ชี้กระทบจีดีพีไม่เกิน 0.1% ขณะปก.เผยมี 23 จังหวัด ประสบภัยพิบัติแล้ง ล้น 1-6 ก.ค.มีมรสุมจ่อเข้า

จากวิกฤติภัยแล้งที่กำลังส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในเวลานี้ เฉพาะอย่างยิ่งต่อภาคการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่ของประเทศที่รัฐบาลกำลังหา มาตรการช่วยเหลือ ทั้งเจาะบ่อนบาดาลเพิ่ม การปักชำระยะหนึ่งและดอกเบ็ญ การ สนับสนุนปลูกพืชใช้น้ำน้อย การสร้างงาน สร้างอาชีพเสริมและอื่นๆ เพื่อประ

อ่านต่อหน้า >15

อ้อยโรงงานที่ได้ราคาดีกว่า

“จากราคาข้าวไทยช่วง 5 เดือนแรกที่ปรับตัวลดลงคาดในปีนี้จะส่งออกข้าวได้ประมาณ 9 ล้านตันข้าวสาร จากปี 2557 ส่งออกได้ 10.9 ล้านตัน หรือลดลง 17.9% เนื่องจากข้าวไทยมีราคาสูงกว่าคู่แข่งเช่นอินเดีย เวียดนาม ประกอบกับภาครัฐยังต้องเร่งบริหารจัดการระบายสต็อกข้าวที่ยังคงมีอยู่มาก ขณะที่อินเดียก็ยังคงมีข้าวในสต็อกจำนวนมากและสามารถส่งออกได้ต่อเนื่อง แต่ล่าสุดมีข่าวอินเดียและเวียดนามมีปัญหาภัยแล้งเช่นกัน ซึ่งหากเป็นจริงจะส่งผลต่อการส่งออก และการระบายข้าวของรัฐบาล”



คาดการณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญ ปี 2558 จากผลกระทบภัยแล้ง

สินค้า	ผลผลิตปี 2557	คาดการณ์ปี 2558
ข้าวเปลือกนาปี 2558	7.7 ล้านตัน	5.5 ล้านตัน
ข้าวเปลือกนาปี 2558/2559	26.8 ล้านตัน	26.5 ล้านตัน
ยางพารา	4.2 ล้านตัน	3.9 ล้านตัน
ปาล์มน้ำมัน	13 ล้านตัน	12.5 ล้านตัน
ทุเรียน	6.3 แสนตัน	6.1 แสนตัน
ลำไย	9.9 แสนตัน	8.7 แสนตัน
สับปะรด	1.74 ล้านตัน	1.70 ล้านตัน

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2558

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข่าวต่อ ‘พืชภัยแล้ง’

ความเดือดร้อนให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ อย่างไม่รู้จบตามจากการตรวจสอบผลกระทบภัยแล้งต่อผลผลิตภาคเกษตร พบส่วนใหญ่ได้ผลกระทบผลผลิตที่ลดลง และจะกระทบต่อการส่งออก

พืชเศรษฐกิจขยับวันหน้า

นายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ล่าสุดทาง สศก.ได้จัดทำวิเคราะห์

สถานการณ์สินค้าเกษตรครึ่งปีแรก และแนวโน้มครึ่งปีหลังในส่วน ของพืชเศรษฐกิจ พบส่วนใหญ่จะมีผลผลิตที่ลดลง ทั้งนี้ในส่วนของข้าวเปลือกนาปี ปี 2558 ทั่วประเทศ คาดจะมีผลผลิต 5.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2557 ที่มีผลผลิต 7.7 ล้านตัน หรือลดลง 41.1% ส่วนข้าว นาปีปี 2558/59 คาดจะมีผลผลิต 26.5 ล้านตัน ลดลงจากนาปีปี 2557/58 ที่มีผลผลิต 26.8 ล้านตัน (ดูตารางประกอบ) ทั้งนี้จากปริมาณน้ำฝนที่มีน้อย ส่งผลให้เกษตรกรปลูกข้าวล่าช้า ประกอบกับราคาข้าวมีแนวโน้มลดลง เกษตรกรบางส่วนจึงปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่น

ยาง-ปาล์ม-ผลไม้กระทบส่งออก

ในสินค้ายางพารา คาดปีนี้ผลผลิตทั่วประเทศจะลดลงเหลือ 3.9 ล้านตัน จากปี 2557 มีผลผลิต 4.2 ล้านตัน จากภัยแล้งทำให้การกรีดยางในบางพื้นที่ได้น้ำยางน้อย รวมถึงเกษตรกรจะมีการโค่นต้นยางเพื่อรับเงินสงเคราะห์จากรัฐบาล ซึ่งในปีนี้คาดไทยจะส่งออกยางพาราในรูปวัตถุดิบได้ประมาณ 3.7 ล้านตัน หรือลดลงจากปีที่แล้ว 1.6% จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญชะลอตัวได้แก่ จีนรวมถึงการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นก็ คาดจะลดลง ส่วนปาล์มน้ำมันคาดปีนี้จะ มีผลผลิต 12.5 ล้านตัน ลดลงจากปีที่แล้ว ที่มีผลผลิต 13 ล้านตันจากผลกระทบภัยแล้ง ขณะที่ในปีนี้นี้คาดการณ์น้ำมันปาล์ม และผลิตภัณฑ์ของไทยจะส่งออกได้ 1 หมื่นตัน มูลค่า 3 พันล้านบาท ลดลงจาก 3.7 แสนตันในปีที่ผ่านมา

ด้านผลไม้ ในส่วนของทุเรียนคาดปีนี้มีผลผลิตปริมาณ 6.1 แสนตัน ลดลงจากปีที่แล้วที่มีผลผลิต 6.3 แสนตัน เนื่องจากช่วงที่ทุเรียนกำลังออกดอก กระทบสภาพอากาศร้อน ทำให้ออกดอก

2 - 4 กรกฎาคม 2558 หน้า 1, 15 (2)

ไม่เต็มที่ ประกอบกับเกิดพายุฤดูร้อนในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้ทุเรียนแตกยอดอ่อนแทนการออกดอก และส่วนที่ออกดอกติดผลแล้วดอกและลูกทุเรียนร่วงเสียหาย อย่างไรก็ตามในด้านการส่งออกทุเรียนครึ่งปีหลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีแรก (4 เดือนแรกส่งออกปริมาณ 7.1 หมื่นตัน มูลค่า 2.66 พันล้านบาท) เนื่องจากตลาดมีความต้องการต่อเนื่อง

ส่วนลำไยคาดปีนี้จะมีผลผลิตประมาณ 8.7 แสนตัน ลดลงจากปีที่แล้วที่มีผลผลิต 9.9 แสนตัน แต่แนวโน้มการส่งออกในช่วงครึ่งหลังคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากครึ่งปีแรก (4 เดือนแรกส่งออกแล้ว 1.8 แสนตัน มูลค่า 4.49 พันล้านบาท) และมังคุดคาดปีนี้จะมีผลผลิต 2.04 แสนตัน ลดลงจาก 2.89 แสนตันในปีที่ผ่านมาจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย แต่แนวโน้มการส่งออกยังดีเช่นกัน

มัน-สับปะรดรอดตัว

ในสินค้ามันสำปะหลังคาดไว้ปีนี้จะมีผลผลิต 30 ล้านตัน ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้วแม้จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเนื่องจากในปีที่ผ่านมาราคาหัวมันอยู่ในเกณฑ์ดี ส่งผลให้เกษตรกรปลูกมันทดแทนพื้นที่อ้อยโรงงานที่รื้อต่อถึง แทนพื้นที่เลี้ยงสัตว์ หรือนาตอบางส่วน และการส่งออกจะยังไปได้ดี ส่วนสับปะรดปีนี้คาดจะมีผลผลิตประมาณ 1.70 ล้านตัน จากปีที่แล้ว 1.74 ล้านตัน เนื่องจากภัยแล้งและพื้นที่เขาปลูกสับปะรดโรงงานบางส่วนลดลง และบางพื้นที่ได้ปรับเปลี่ยนจากการปลูกสับปะรดโรงงานเป็นสับปะรดบริโภค พันธุ์ตราดสีทอง และพันธุ์อื่นที่มีราคาดีมากขึ้น ส่วนการส่งออกสับปะรดแปรรูปปีนี้คาดว่าจะทรงตัวจากโรงงานแปรรูปยังมีสต็อกสินค้าอยู่จำนวนมาก

“จากผลผลิตสินค้าที่ลดลง มันไฉว่าราคาพืชผลจะดีขึ้น แต่ทั้งนี้ในต้นเดือนกรกฎาคมทาง สศก.จะปรับคาดการณ์ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของภาคเกษตรปี 2558 จากเบื้องต้นคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท ขยายตัวลดลง 1.1% จากปี 2557 จีดีพีภาคเกษตร

ของไทยมีมูลค่า 1.4 ล้านล้านบาท ซึ่งคาดจะปรับลดลงอีกจากปัจจัยหลักเป็นผลกระทบจากภัยแล้ง”

ชงโอดียเก็บแวตน้ำ

นายเลอศักดิ์ กล่าวว่า จากเรื่องน้ำที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น และอาจเกิดศึกแย่งน้ำกันอีกในอนาคต ทางสศก.เห็นว่าเพื่อให้ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ซึ่งทางสศก.ขอเสนอแนวคิดให้มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เช่นกระทรวงการคลังอาจเรียกเก็บแวต 1-2% สำหรับผู้ใช้น้ำสุดท้าย (End User) 3 ประเภท ได้แก่ 1. ภาษีน้ำเพื่อการเกษตร (Green Water) เช่นซื้อข้าวถุงยี่ห้อหนึ่งในห้างผู้บริโภคต้องเสียแวตน้ำนอกจากเสียแวตปกติ 7% ทั้งนี้เพื่อรัฐบาลจะนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในการพัฒนาระบบน้ำ แหล่งน้ำเพิ่มเติม

“ผู้บริโภคอาจไม่รู้ว่าการผลิตข้าว 1 ไร่ต้องใช้น้ำมากถึง 3 พันลูกบาศก์เมตร กาแฟ 1 ถ้วย(140 มิลลิลิตร)กว่าจะมาเป็นกาแฟต้องใช้น้ำมากถึง 140 ลิตร ดังนั้นต่อไปต้องคิดว่าน้ำคือสินค้าที่ต้องเสียแวตน้ำด้วย”

ต่อมาแวตน้ำอันที่ 2 คือแวตน้ำสีเงิน (Blue Water) หรือน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งเมื่อผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามในภาคอุตสาหกรรมต้องเสียแวตค่าน้ำ เช่น ซีเมนต์ 1 ตัน ในรถยนต์มีเหล็ก ซึ่งกว่าจะมาเป็นเหล็กต้องใช้น้ำในการผลิตเหล็กจำนวนมาก ดังนั้นต้องเสียแวตน้ำสีเงินด้วย ซึ่งแวตเหล่านี้จะนำกลับไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย และแวตอันที่ 3 คือ แวตน้ำสีเทา (Gray Water) ซึ่งเป็นน้ำเสียที่ปล่อยออกมาจากบ้านเรือน จากโรงแรม หรือที่พักอาศัย ซึ่งน้ำเหล่านี้ต้องนำไปบำบัดซึ่งก็ควรต้องเสียแวตเช่นกัน

“ในเรื่องแวตน้ำนี้กระทรวงการคลังต้องเข้าไปจัดการ เพราะบ้านเราทำโรงบำบัดน้ำเสียไม่มีใครเสียเงิน ซึ่งเงินตรงนี้ก็จะไปให้โรงบำบัดน้ำเสีย เพราะโลกต่อไปจะเข้าสู่ยุค 3 R คือ Reduce, Reuse และ Recycle และยุคต่อ

ไปก็จะมีคีย์เวิร์ด ว่า Water is Goods (น้ำเป็นสินค้า) Who-Use Who-Pay หรือ ใครใช้-ใครจ่าย” นายเลอศักดิ์ กล่าวและว่า

จากนี้ไปในศตวรรษที่ 21 หรือภายในไม่เกิน 10 ปี จะเข้าสู่คำว่า Water is Energy เราจะได้ยินรุดเติมน้ำ น้ำจะมีราคาหมด ซึ่งถ้าเราปล่อยอิสระแบบปัจจุบันไม่มีกลไกมาควบคุมประเทศไทยจะลำบาก ในเรื่องแวตน้ำนี้ในต่างประเทศเริ่มทำแล้ว โดยเนเธอร์แลนด์จะมีภาษีแวตเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย บำบัดน้ำทิ้ง สิงคโปร์มี Reduce (ลด) Reuse (นำกลับมาใช้ใหม่) และ Recycle น้ำ

จี้เร่งรณรงค์ประหยัดใช้น้ำ

ดร.ธนวรรณ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจ และธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า จากที่ไทยต้องเผชิญวิกฤติภัยแล้งในครั้งนี้นี้ รัฐบาลจะต้องเร่งรณรงค์ให้ประชาชนและส่วนราชการใช้น้ำในทุกกิจกรรมอย่างประหยัดและรู้จักคุณค่า เช่นใช้น้ำที่ซักผ้าแล้วมารดต้นไม้ ประหยัดการอาบน้ำเพราะต้องใช้น้ำมาบนเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า อย่างไรก็ตามจากสถิติที่ผ่านมาไทยไม่เคยปรากฏว่าไม่มีฝนตกในช่วง

จากนี้ไปอีก 4-5 เดือน จากนี้ไปอาจมีพายุไซนร้อนเข้ามาตามคาดการณ์และคาดจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ส่วนผลกระทบภัยแล้งต่อจีดีพีไทยในปีนี้มีมองว่าคงลดลงไม่เกิน 0.1-0.2% เป็นอย่างมาก

แล้ง 23 จ. คุบมรสุมเข้า

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง โดยมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 23 จังหวัด 177 อำเภอ 1,024 ตำบล 9,368 หมู่บ้าน (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 58) โดยการแก้ไขปัญหาด้านแคลนน้ำได้ให้ความสำคัญกับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก โดยประสานชุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาลขยายเขตการให้บริการประปา จัดรถบรรทุกน้ำสะอาดแจกจ่ายน้ำ รวมถึงดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำจำนวน 2,235



2 - 4 กรกฎาคม 2558 หน้า 1, 15 (3)

โครงการทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำทุกแห่งอย่างคุ้มค่า ส่วนน้ำเพื่อการเกษตร ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรวางแผนปลูกพืชให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่และแผนการจัดสรรน้ำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ พยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา ระบุว่า ช่วงวันที่ 1-6 กรกฎาคมนี้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น ซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งทุกรูปแบบอย่างเข้มข้น ตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่(29-30 มิ.ย.)ยังไม่มีวาระการพิจารณามาตรการช่วยเหลือภัยแล้งเพิ่มเติมแต่อย่างใด

1 กรกฎาคม 2558 หน้า 27



ชะลอตัดต้นยาง

เกษตรกรชาวสวนยางพาราเครือข่ายองค์กรชุมชน
รักเขาบรรทัด จ.นครศรีธรรมราช ประมาณ 100

ครัวเรือน เข้ายื่นหนังสือต่อนายพินิจ บุญเลิศ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช ขอให้ชะลอการตัดโค่นหรือ
ถอนยางพาราในแนวเขตเทือกเขาบรรทัด และเขตพื้นที่อุทยานฯ เขาปู่-เขาย่า ครอบคลุมพื้นที่ต้นน้ำ 3
ตำบล คือ ต.วังอ่าง เขาพระทอง และควนหนองหงส์ อ.ชะอวด ที่หน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช



1 กรกฎาคม 2558 หน้า 14

ตรึงระดมกินสถาบันวิจัย-พัฒนา ลดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา วางแผนแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ

นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รศ.อาชีวนันท์ แกสमान ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสมจิตร์ ส่องสว่าง สหกรณ์ จ.ตรัง เป็นประธาน และร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อเพิ่มมูลค่าในสถาบันเกษตรกร โดยมีผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมยางพารา และสถาบันเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจการแปรรูปยางพารา จำนวน 45 แห่ง ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง

นายนิกรกล่าวว่า จากสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากผลิตภัณฑ์ยางพาราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอัตราการเติบโตของผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าความต้องการใช้ ทำให้ราคายางพาราลดลงและมีความผันผวนสูง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นโยบายการเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง เป็นแนวทางหนึ่งที่จะรองรับผลผลิตยางพาราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องหาแนวทางใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราสามารถอยู่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยทาง จ.ตรัง ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมยางพารา และสถาบันเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจการแปรรูปยางพารา จัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อจะได้ปรึกษาหารือร่วมกันในการลดความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคายางที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก และลดการพึ่งตลาดต่างประเทศ ซึ่งทางเลือกหนึ่งที่ทำให้สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมยาง คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้มีความรู้และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมและเป็นความต้องการของตลาด

1 กรกฎาคม 2558 หน้า 11

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง เร่งเพิ่มมูลค่าให้สินค้า

ตรง : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รศ. อาชีวิน แกสमान ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสมจิตร ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็นประธานและร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าในสถาบันเกษตรกร โดยมีผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา และสถาบันเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจการแปรรูปยางพารา จำนวน 45 แห่งร่วมประชุมปรึกษาหารือ นายนิกร กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากผลิตภัณฑ์ยางพาราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอัตราการเติบโตของผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าความต้องการใช้ ทำให้ราคายางพาราลดลงและมีความผันผวนสูง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางจ.ตรัง จึงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมยางพารา และสถาบันเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจการแปรรูปยางพารา จัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อจะได้ปรึกษาหารือ ร่วมกันในการลดความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคายางที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก และลดการพึ่งตลาดต่างประเทศ ซึ่งทางเลือกหนึ่งที่ทำให้สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมยางก็คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร ให้มีความรู้และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิม และเป็นความต้องการของตลาด ดังนั้น การจัดประชุมในครั้งนี้จะนำมาซึ่งข้อสรุปที่จะสามารถช่วยเหลือ และเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้ต่อไป



1 กรกฎาคม 2558 หน้า 21

ราคายาง				
ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2558 หน่วย : บาท/กก.				
ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	กรกฎาคม 2558		สิงหาคม 2558	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	59.95	59.70	60.15	59.90
ชั้น 2	59.35	59.10	59.55	59.30
ชั้น 3	58.80	58.55	59.00	58.75
ชั้น 4	58.50	58.25	58.70	58.45
ชั้น 5	58.05	57.80	58.25	58.00
ยางแท่ง				
STR5L	56.00	55.75	56.20	55.95
STR20	52.40	52.15	52.60	52.35
น้ำยางชั้น 60%	40.85	40.60	41.05	40.80
(High Ammonia 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				



1 กรกฎาคม 2558 หน้า 2

ไฟไหม้โรงงานยาง‘พัทลุง’ วอด4ตันเสียหายกว่าล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 23.30 น. วันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา ร.ต.ท.สมจิตร ฉิมรักษ์ พนักงานสอบสวน สภ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงลุกไหม้โรงงานรมยางแผ่นของ “ชูชำ อุตสาหกรรมยาง” บ้านเลขที่ 239 หมู่ที่ 8 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ริมถนนสายป่าพะยอม-เขาปู่ จึงรีบไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วย พ.ต.อ.ชมพล ขุนอักษร ผกก.สภ.ป่าพะยอม พ.ต.ท.คงพล ลอยลิบ รอง ผกก.(ป)ฯ นายตำรวจที่เกี่ยวข้อง รถดับเพลิงจาก เทศบาลเมืองพัทลุง เทศบาลตำบลบ้านพร้าว เทศบาลตำบลลานข่อย เทศบาลตำบลคอนทราย และเทศบาลตำบลควนขนุน รวม 5 คัน

เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบว่าเพลิงได้ลุกไหม้แผ่นยางพาราในห้องอบยางอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ทำให้การดับไฟเป็นไปด้วยความลำบาก ทำให้ยางพาราแผ่นได้รับความเสียหายกว่า 4 ตัน และอีก 7 ตันที่อยู่ใกล้กันเจ้าหน้าที่ได้ฉีดน้ำสกัดเพลิงเอาไว้ได้

นายเอกชัย ชูชำ อายุ 33 ปี เจ้าของโรงงานผลิตยางพารา กล่าวว่า คนเห็นควันไฟพุ่งออกมาจากห้องอบยางแผ่น จึงแจ้งรถดับเพลิง ส่วนสาเหตุน่าจะเกิดจากยางที่แขวนไว้คกกลงพื้นเนื่องจากมีความร้อนสูงจึงทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้น มูลค่าความเสียหายประมาณ 1 ล้านบาท



1 กรกฎาคม 2558 หน้า 20

เพลิงเผาอด โรงงานอบยาง

เมื่อเวลา 23.10 น. วันที่ 29 มิ.ย. ร.ต.ท.จิตร จิมีรักษ์ ร้อยเวร สภ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้โรงงานรมยางแผ่น ชูำอุตสาหกรรมยาง เลขที่ 239 ริมถนนสายป่าพะยอม-เขาปู่ หมู่ที่ 8 ต.เกาะเดำ อ.ป่าพะยอม จึงแจ้งขอสนับสนุนรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองพัทลุงและใกล้เคียงรวม 5 คันรุดไปที่เกิดเหตุ พบเพลิงกำลังไหม้ห้องอบยาง โดยมียางพาราเป็นเชื้อเพลิง ทำให้การฉีดน้ำเป็นไปอย่างยากลำบาก และเพลิงก็ได้ลุกลามไหม้แผ่นยางพาราในห้องอบได้รับความเสียหายประมาณ 4 ตัน จนผนังโรงงานเกิดพังทลายล้มลงมา แต่โชคดีที่ไม่พบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

สอบสวน นายเอกชัย ชูำ อายุ 33 ปี เจ้าของให้การว่า ก่อนเกิดเหตุขณะกำลังนั่งพักผ่อนอยู่ในโรงงาน เห็นควันไฟพุ่งออกมาจากห้องอบยางแผ่น จึงได้แจ้งรถดับเพลิงสาเหตุน่าจะเกิดจากยางแผ่นที่แฉนวนไว้ในห้องตกลงไปที่พื้นและมีความร้อนสูงทำให้เกิดติดไฟเผาไหม้ในห้องอบ ส่วนมูลค่าความเสียหายประมาณ 1 ล้านบาท.



1 กรกฎาคม 2558 หน้า 21

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเทศไทยประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2558 


ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3)							หน่วย : บาท/ก.ก.	
เดือนส่งมอบ	เปิด	สูง	ต่ำ	เปลี่ยนแปลง	ราคายุติ	ปริมาณการซื้อขาย	สถานะคงค้าง	
ส.ค.58	0.00	0.00	0.00	0.00	56.70	0	88	
ก.ย.58	56.90	56.90	56.90	-1.90	56.90	4	78	
ต.ค.58	57.90	57.00	57.90	-2.00	57.00	5	98	
พ.ย.58	57.80	57.45	58.20	-1.60	57.45	18	247	
ธ.ค.58	58.00	58.00	58.50	-0.50	58.50	32	216	
ม.ค.59	58.00	57.90	58.50	-0.80	58.20	67	427	
ก.พ.59	57.50	57.40	58.50	-0.65	58.45	77	186	

ที่มา: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โทร 02 263 9829 หรือ 02 263 9827



ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณมากกว่าสามแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวลดลงทุกประเภท

 แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 30 มิถุนายน 2558

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณมากกว่าสามแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวลดลงทุกประเภท

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2558 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 51.89 บาท / ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 50.00 บาท / ราคายางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 50.40 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 52.28 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 52.25 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 51.65 บาท / ยางฟอง กิโลกรัมละ 51.55 บาท / ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 47.30 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 386,000 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคายางประจำวัน ยางแผ่นดิบ ปรับตัวลดลง 1.32 บาท ต่อ ก.ก. / ยางความชื้น ปรับตัวลดลง 1.66 บาท ต่อ ก.ก. / ยางแผ่นรมควัน ปรับตัวลดลง 2.01 บาท ต่อ ก.ก. / ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ปรับตัวลดลง 1.10 บาท ต่อ ก.ก. / น้ำยางสด ราคา ก.ก. ละ 47.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง / ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาอยู่ที่ 55.74 บาท ต่อ ก.ก. ราคาเสนอขายอยู่ที่ 57.09 บาท ต่อ ก.ก. / ตลาดเซียงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 68.19 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 4.38 บาท ต่อ ก.ก. / ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 56.35 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 1.68 บาท ต่อ ก.ก.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล

Rewriter : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th